

Bổ sung nội dung tuyên truyền về việc điều chỉnh quy định chi phí cách ly điều trị đối với những ca dương tính Covid-19 từ ngày 1/1/2023.

Người nước ngoài chưa có bảo hiểm y tế toàn dân, nếu mắc Covid-19 trong thời gian lưu trú tại Đài Loan, phải tự chi trả chi phí cách ly điều trị. Khuyến nghị những người chưa có bảo hiểm y tế toàn dân, nên mua bảo hiểm điều trị y tế trước khi nhập cảnh. Sinh viên trao đổi ngắn hạn và học viên theo học hệ Hoa ngữ cũng thuộc những đối tượng nêu trên.

Một số người nước ngoài được tuyển dụng đến Đài Loan làm việc, họ đến từ các quốc gia được áp dụng chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Đài Loan. Nếu chưa có bảo hiểm y tế toàn dân, nhưng đã được Sở Di dân cấp thẻ cư trú Ngoại Kiều với mục đích cư trú thuộc diện “tuyển dụng”, “tuyển dụng (người nước ngoài thuộc nhóm thứ 3), “đầu tư”, “người phụ trách của công ty” và “lao động nhập cư” đều thuộc nhóm được chính phủ hỗ trợ cách ly điều trị.

Người nước ngoài trong thời gian lưu trú tại Đài Loan, nếu xét nghiệm xác nhận dương tính, cần chuẩn bị các loại giấy tờ tùy thân liên quan (bao gồm thẻ bảo hiểm, hộ chiếu và thẻ cư trú v.v...), ủy quyền cho bạn bè, người phụ trách tại Đài Loan hoặc do các cơ quan y tế thuộc chính quyền địa phương hỗ trợ sắp xếp để khám bệnh từ xa/ trực tuyến. Ngoài ra cũng có thể bố trí đến phòng khám hoặc các cơ sở y tế chăm sóc tại nhà (bao gồm các trung tâm y tế) để đánh giá kết quả xét nghiệm sàng lọc. “Những mục cần chú ý sau khi xác nhận dương tính từ kết quả xét nghiệm sàng lọc và lưu trình đánh giá, thông báo với các cơ sở y tế” bản tiếng Anh đã được cập nhật trên trang web của Sở Quản lý Bệnh dịch – Bộ Y tế và Phúc lợi (website : <https://gov.tw/YwM>).

Trường hợp mắc Covid-19, nhưng không thuộc đối tượng được chính phủ hỗ trợ chi phí cách ly điều trị, cần đến khám trực tiếp tại các cơ sở y tế tự trả phí dành cho người nước ngoài mắc Covid-19, đồng thời phối hợp với các chính sách liên quan của chính phủ. Các thông tin liên quan đến “Cơ sở y tế tự trả phí dành cho người nước ngoài mắc Covid-19” đã được thông báo trên trang web của Sở Quản lý Bệnh dịch – Bộ Y tế và Phúc lợi (website : <https://gov.tw/LNf>).